



อบจ.สตูล ประกาศ >6
'ท่าเรือปากบารา' เป็นพื้นที่
เขตปลอดบุหรี่แห่งแรกของไทย

อบจ.สตูล ประกาศ 'ท่าเรือปากบารา' เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดแห่งแรกของประเทศไทย



รายงานพิเศษ

๑ จันทนากรีกัน
สตูล

ที่ทำเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล น.ส. สรัญญา บุญโสม คณะกรรมการมูลนิธิ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร.ต.พรเทพ

เกตุษา นักกฎหมาย สำนักควบคุมการ บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข นางอรรธยา อารีกุล ผอ. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล นาย อารัญญ์ มัจฉา ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ อ.ละงู และกลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล) ลงดูสถานที่เพื่อจัดสิ่งแวดล้อม และเดินทางประกาศให้พื้นที่ทำเทียบเรือ ท่องเที่ยวปากบารา ซึ่งเป็นทำเทียบเรือ ท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศของนัก ท่องเที่ยวชาวไทยและทั่วโลกซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติโดยผ่าน

ทำเทียบเรือไม่น้อยกว่าปีละหลายหมื่น คน เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดและ เป็นแห่งแรก แห่งเดียวของประเทศไทย ในการประกาศใช้ทำเทียบเรือท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมด พร้อมกันนี้นายสัมฤทธิ์ เลียงประ สิทธิ นายก อบจ.สตูล ยังได้ประกาศให้ สถานทีบริการสาธารณะทั้งหมดของ อบจ.สตูลได้แก่สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล ทำเทียบเรือท่องเที่ยว ปากบารา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการ



ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย โรงเรียนนิคมพัฒนา ฟัง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล)

นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า การแก้ปัญหาที่ถูกวิธีจึงจะเป็นการรณรงค์ให้สังคมรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ให้เยาวชนไม่ริเริ่มสูบบุหรี่และช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบบุหรี่ ผู้วางกฎเกณฑ์ห้าม

การสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ เห็นว่าควรเข้มงวดและจริงจังกับคำสั่งที่ออกมาและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานบันการศึกษา สถานที่ราชการควรเริ่มลงมืออย่างจริงจัง ในการที่จะทำเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด เพื่ออนาคตของประชาชน เด็กและเยาวชนได้ปรับปรุงตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้

“จึงประกาศให้พื้นที่ซึ่งใช้ประกอบภารกิจ และบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยมีมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินการ

สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค มีหน้าที่สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมติดตามประเมินผลกลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล) มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมติดตามประเมินผล” นายก อบจ.สตูล กล่าว